

**ĐỒN BIÊN PHÒNG TRÀ LÝ**

**Tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU**

*Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Trà Lý đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân, đồng thời thực hiện tốt các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).*



Đồn Biên phòng Trà Lý tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác IUU.

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đồn Biên phòng Trà Lý tổ chức hội nghị tuyên truyền về chống khai thác IUU cho hơn 200 ngư dân trên địa bàn xã Thái Độ (Thái Thụy). Ngoài việc được cán bộ biên phòng phát tờ rơi, phổ biến các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, các ngư dân còn được các đơn vị trao tặng 30 lá cờ Tổ quốc, 30 phao cứu sinh, 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Vinh, thôn Tân Tiến, xã Thái Độ chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền giúp ngư dân nắm vững các quy định, hiểu đúng về những hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, từ đó chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và của quốc tế về

khai thác hải sản. Bản thân tôi sau hội nghị cũng sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các chủ tàu trên địa bàn xã khai thác đúng quy định, đúng pháp luật và không để xảy ra vi phạm. Buổi tuyên truyền không chỉ có các chủ tàu cá tham dự mà còn có cả chị em phụ nữ trên địa bàn xã Thái Độ và một số địa phương lân cận, đây là những người thường xuyên tham gia lao động tại khu vực neo đậu tàu cá. Bà Phạm Thị Lệ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ tự quản giữ gìn an ninh trật tự bến bãi thôn Tân Tiến, xã Thái Độ chia sẻ: Trước kia ở bến bãi thường hay xảy ra tranh chấp, mất trật tự, ảnh hưởng đến việc giao thương, buôn bán của bà con. Từ khi Câu lạc bộ thành lập và đi vào hoạt động đã cung cấp cho lực

lượng chức năng của địa phương hơn 100 thông tin hữu ích về an ninh trật tự, phản ánh kịp thời những bức xúc của ngư dân tại bến bãi để tập trung giải quyết, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Tham gia hội nghị tuyên truyền, chị em rất vui bởi vừa nâng cao hiểu biết lại được chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau sẽ vận động chống con, ngư dân trên địa bàn xã chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Trung tá Hoàng Ngọc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Đồn Biên phòng Trà Lý hiện quản lý 153 phương tiện với hơn 490 thuyền viên. Với phương châm "mua dân tham mưu", công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, đến trực tiếp từng tàu cá, gặp

chủ tàu, thuyền viên đánh bắt xa bờ đang tập trung tại các âu tàu để tuyên truyền, phát tờ rơi và vận động chủ tàu ký cam kết không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Đơn vị cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đối tượng tuyên truyền; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động các chủ tàu cá chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp và kiểm tra đột xuất các phương tiện, nhất là những phương tiện mất tín hiệu, không bắt thiết bị định vị. Từ đầu năm đến nay, địa bàn Đồn Biên phòng Trà Lý quản lý có hơn 5.800 lượt tàu cá ra vào cảng với hơn 17.500 lao động. Đồn đã phối hợp tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người dân về chống khai thác IUU; đồng thời kiểm tra phát hiện 6 tàu cá không đủ điều kiện khai thác, 1 tàu hết hạn đăng kiểm, 1 tàu hết hạn chứng nhận an toàn về sinh thực phẩm, 1 tàu hết hạn giấy phép khai thác, 14 phương tiện tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, 2 tàu cá vượt ranh giới trên biển; phối hợp với ngành chức năng xử phạt 2 phương tiện với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng, yêu cầu các chủ tàu khắc phục các sai phạm.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Trà Lý tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ tàu, ngư dân về chủ quyền lãnh thổ, chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, nhất là không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Thực hiện tốt công tác đăng ký, kiểm chứng phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng để thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ ngư dân, bảo vệ tàu cá, kiên quyết xua đuổi và xử lý người, phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

**TIẾN ĐẠT**

**Tiết kiệm điện - cần sự vào cuộc của cả cộng đồng**

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, sản lượng điện tiêu thụ gia tăng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần điều chỉnh thói quen sử dụng điện, đây là giải pháp hiệu quả để vừa tiết giảm chi phí vừa góp phần giảm tải cho khách hàng lần công nhân lao động và thực hành tiết kiệm điện tại doanh nghiệp. Cụ thể, luôn để điều hòa từ 26 độ C trở lên; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc... Công ty cũng đã thực hiện việc rà soát hệ thống máy móc, qua đó tiến hành thay mới các thiết bị đã hoạt động lâu năm. Từ việc tiết kiệm điện, lượng điện tiêu thụ đã giảm 20% so với những năm trước.

**Nâng cao nhận thức**

Năm nào cũng vậy, vào mùa nắng nóng, gia đình ông Bùi Duy Dũng, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) lại lên kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Ông Dũng chia sẻ: Trong những ngày nắng nóng, gia đình tôi luôn duy trì điều hòa ở mức 27 độ C, ngoài ra tôi còn thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình tắt bớt thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tiết kiệm điện không chỉ làm giảm tiền điện của gia đình mà còn góp phần nhỏ cùng ngành điện cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng.

Ông Nguyễn Duy Ủy, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) cho biết: Nhiều năm nay, khi mua các thiết bị điện tôi đều lựa chọn sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Các thành viên trong gia đình cũng luôn ý thức rút phích cắm đối với các thiết bị như tivi, dàn âm thanh... khi không sử dụng. Ngoài ra, sử dụng điều hòa khi ngủ, gia đình thường bật ở mức 27 độ C, hạn chế tắt và bật quạt gió để tận dụng hơi lạnh đến sáng, nhờ đó mỗi tháng gia đình tôi tiết kiệm 30% tiền điện.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, đại diện Công ty TNHH Dệt nhuộm Thăng Long cho biết: Là một trong những khách hàng lớn của Điện lực thành phố Thái Bình, Công ty TNHH Dệt nhuộm Thăng Long thường xuyên tuyên truyền tiết kiệm điện đến cán bộ,

công nhân lao động và thực hành tiết kiệm điện tại doanh nghiệp. Công ty cũng đã thực hiện việc rà soát hệ thống máy móc, qua đó tiến hành thay mới các thiết bị đã hoạt động lâu năm. Từ việc tiết kiệm điện, lượng điện tiêu thụ đã giảm 20% so với những năm trước.

**Cộng đồng đồng lòng chung tay tiết kiệm điện**

Cùng với công tác bảo đảm cung ứng điện phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng nhóm khách hàng. Qua đó, công tác tuyên truyền đã nhận được sự đồng lòng của các địa phương, chung tay cùng ngành điện vận động cộng đồng thực hiện tiết kiệm điện. Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh

doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Trong quý I/2024, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 24,49 triệu kWh so với tổng sản lượng điện thường phẩm cùng kỳ, sản lượng điện năng tiết kiệm đạt 3,0%. Việc tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao mùa nắng nóng. Để sử dụng điện an toàn, qua đó tiến hành thay mới các thiết bị đã hoạt động lâu năm. Từ việc tiết kiệm điện, lượng điện tiêu thụ đã giảm 20% so với những năm trước.

bật chế độ làm mát từ 26 độ C trở lên. Đồng thời, lắp bóng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, sợi đốt; rút phích cắm các thiết bị điện ra khỏi nguồn khi không sử dụng. Đối với các doanh nghiệp, cần tối ưu hóa hệ thống điện, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hệ thống điện. Mặt khác, các doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến theo đề xuất của các đơn vị tư vấn năng lượng, tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện nội bộ. Đồng thời, sử dụng năng lượng tái tạo hoặc các giải pháp thay thế hiệu quả khác phù hợp điều kiện của đơn vị.

Thay đổi nhận thức của người dân về sử dụng điện tiết kiệm là một quá trình; bên cạnh nỗ lực của ngành điện, mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để vừa giảm chi phí, đồng thời góp phần để hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng.

**MANH THẮNG**



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng.

**AGRIBANK ĐÔNG HƯNG**

**Đồng hành cùng khách hàng**

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình (Agribank Đông Hưng) đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh. Trước đây, anh Nguyễn Ngọc Triu, thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt chỉ trồng gần 1 sào cây cảnh các loại. Đến năm 1998, sau khi lập gia đình cùng chị Đoàn Thị

Nhuân, anh Triu mới mở rộng quy mô sản xuất. Anh tâm sự: Trong quá trình phát triển sản xuất của gia đình luôn có sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng Agribank Đông Hưng. Nguồn vốn vay ban đầu chỉ 30 triệu đồng, sau đó sản xuất có hiệu quả nên Agribank Đông Hưng tiếp tục nâng hạn mức cho gia đình tôi lên 700 triệu đồng. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi nhân chóng có vốn phát triển sản xuất, Agribank Đông Hưng còn thực hiện

giảm lãi suất cho vay, từ đó giúp gia đình tôi vượt qua được khó khăn để tiếp tục phát triển sản xuất. Đến nay, gia đình anh Triu đã mở rộng diện tích lên tới hơn 3 mẫu để trồng các loại cây giống và cây cảnh như: vạn tuế, cúc Nhật... tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 1 lao động thỉnh thoảng thu nhập trung bình 150.000 đồng/người/ngày. Ông Đặng Thành Trung, Giám đốc Agribank Đông Hưng cho biết: Hoạt động trên địa bàn nông

thôn nên những năm qua, Agribank Đông Hưng luôn chú trọng tuyên truyền và tư vấn khách hàng vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung duy trì hiệu quả hoạt động cho vay thông qua các tổ liên kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân. Đến nay, Agribank Đông Hưng phối hợp với hội phụ nữ, hội nông dân 38/38 xã, thị trấn thành lập 411 tổ vay vốn với gần 6.000 thành viên đang vay vốn, tổng dư nợ cho vay đạt gần 718 tỷ đồng, chiếm hơn 34% tổng dư nợ cho vay. Bên cạnh đó, Agribank Đông Hưng còn tăng cường mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương trên cơ sở đó tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị phần; thường xuyên rà soát, phân tích, bám sát diễn biến thị trường để giải ngân vốn, bảo đảm việc tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và phù hợp với từng phòng giao dịch; yêu cầu cán bộ tín dụng thường xuyên rà soát, nắm bắt địa bàn, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của từng khách hàng, từ đó kịp thời xử lý các đề xuất, kiến nghị của khách hàng.

Không chỉ tập trung tăng trưởng dư nợ, trước



Gia đình anh Nguyễn Ngọc Triu, thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh với diện tích hơn 3 mẫu từ nguồn vốn tín dụng của Agribank Đông Hưng.

**ĐẾN HẾT THÁNG 3/2024:**

- Tổng nguồn vốn huy động quy đổi của Chi nhánh đạt gần 5.600 tỷ đồng, tăng 2,3% so với thời điểm 31/12/2023; trong đó, tiền gửi dân cư chiếm hơn 95% tổng nguồn vốn huy động;
- Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 90% tổng dư nợ cho vay;
- Phát hành gần 4.000 thẻ các loại, chi trả kiều hối 528 món với số tiền hơn 680.000 USD;
- Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,24% tổng dư nợ cho vay.

khó khăn ngày càng gia tăng của khách hàng, Agribank Đông Hưng còn triển khai tích cực các chính sách hỗ trợ khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước cho gần 80 khách hàng trong giai đoạn từ năm 2023 đến nay với dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt gần 65 tỷ đồng; cho vay với lãi suất ưu đãi, không tài sản bảo đảm theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các khoản nợ hiện hữu theo đúng định hướng của Agribank; linh hoạt trong chính sách lãi suất để thu hút khách hàng vay vốn cũng như tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống... Thời gian tới, Agribank Đông Hưng tiếp tục bám

sát diễn biến của nền kinh tế, chủ động cân đối nguồn vốn để tập trung ưu tiên cho vay đối với các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương, trong đó chú trọng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phục hồi kinh tế; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chính sách tín dụng, chủ động khảo sát, tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng; tăng cường sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân xã để đẩy mạnh cho vay qua tổ vay vốn; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục vay vốn để khách hàng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của ngân hàng một cách nhanh chóng nhất...

**MINH HƯƠNG**

**CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC THÁI BÌNH**  
**Triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông**

Sáng ngày 28/5, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2024. Năm 2024, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình phục vụ tưới, tiêu cho gần 44.000ha lúa mùa, 3.791ha cây màu hè thu và 21.153ha cây vụ đông; trong đó, trà lúa mùa sớm kết thúc cấy trước ngày 10/7, trà đại trà kết thúc cấy trước ngày 20/7. Thực hiện phương châm "lấy phòng ứng là chính, tiêu cạn lòng sông, tưới nông mật ruộng, chấp nhận hạn cục bộ", duy trì mực nước hệ thống tối thiểu đủ bơm tát để chủ động phòng ứng trong từng giai đoạn cao nước, Công ty đã xây dựng phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2024. Trong đó, tháng 6 giữ mực nước trung bình để vừa thu hoạch lúa xuân vừa giữ ẩm cho làm đất vụ mùa; tháng 7, 8 là thời kỳ tập trung cao làm đất, gieo cấy cũng là giai đoạn thường có mưa lớn, hệ thống giữ nước ở mức tương đối thấp chỉ đủ nước để làm đất, tưới dưỡng lúa đã cấy, đồng thời phòng ứng triệt để, cao độ. Tháng 9, lúa đã cao cây, hệ thống thực hiện tưới, tiêu kết hợp; tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết để thực hiện phòng ứng từ xa. Tháng 10, giữ đủ nước cho lúa trở bông kết hạt, phục vụ chăm sóc cây vụ đông ươm, gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh và gieo ải làm thủy lợi đông xuân. Dự báo lượng mưa toàn mùa ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, mưa lớn có thể xuất hiện vào cuối vụ, Công ty đã xây dựng phương án chống úng; công tác giải phóng dòng chảy trên các kênh trục chính trong hệ thống được thực hiện sớm ngay vụ xuân. Đến nay đã giải phóng được hơn 2 triệu mét vuông bề bồng, 72 đê đống, hệ thống kênh trục, kênh dẫn được thông thoáng, không còn điểm ách tắc nghiêm trọng. Để chống tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2024 đạt hiệu quả, Công ty đề nghị các huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục làm thủy lợi mặt ruộng, bảo đảm khoanh vùng, tưới, tiêu nước mặt ruộng chủ động, hiệu quả; xử lý các điểm lấn chiếm vi phạm công trình thủy lợi.

**NGÂN HUYỀN**